

-ขกร่าง-

**ประกาศแสดงเจตนารมย์**  
**องค์กรคุณธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน**  
**และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

---

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ว่า “ให้โรงเรียน สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีจึงรับสนองพระราชประสงค์ไปดำเนินการ โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยไม่เสนอของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ในขั้นต้นคณะองคมนตรีได้พิจารณาเลือกโรงเรียนที่ค่อนข้างด้อยคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและคุณธรรม จากส่วนกลางก่อน และกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้โรงเรียนนั้นมีความพร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพและเกิดคุณธรรม “เป็นคนดีทั้งโรงเรียน” ซึ่งจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทำให้เกิดมีโรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งมีการขยายแนวคิดตามพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่างๆจนไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” พร้อมทั้งได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆที่สนใจต่อไป เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายในและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่วนงานให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” โดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมทั้ง ๓ ด้าน คือ

**๑.ด้านความซื่อสัตย์** ให้ดำเนินการกิจกรรมในเรื่อง “การลงเวลาปฏิบัติงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการตรงต่อเวลาของบุคลากร

**๒.ด้านความมีน้ำใจ** ให้ดำเนินการกิจกรรมในเรื่อง “Talk and Share” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน สอนงานและพูดคุยกัน ทั้งในเรื่องของงานและเรื่องทั่วไป

**๓.ด้านความรับผิดชอบ** ให้ดำเนินการกิจกรรมในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่นำเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาโดยไม่ให้งานค้างค้ำ

สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเจตนารมณ์ ในการดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม โดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทั้ง ๓ ด้านคือ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงาน กิจกรรม Talk and Share และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มาเป็นตัวขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม” เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่อง ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อส่วนรวม ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้และช่วยเหลือกัน ตลอดจนถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑